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มหาสารคาม – ประธานศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสรางสรรค ตองการใหภาคประชาชนตื่นตัวเพื่อสะทอน

นโยบายสาธารณะจากลางขึ้นบน ดานประธานสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามบอกวา ความไมแนของนโยบาย

สาธารณะทําใหเกิดปัญหาระหวางรัฐกับคนในพื้นที่

เวทีเสวนาโสเหลเขมขนเพื่อคนมหาสารคาม ตอน นโยบายสาธารณะกับชีวิตคนมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผานมา ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ศูนยพัฒนา

นโยบายสาธารณะเชิงสรางสรรค วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รวมกับ สภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม(ภาค

ประชาสังคม)  จัดเวทีเสวนา “โสเหลเขมขน เพื่อคนมหาสารคาม ตอน นโยบายสาธารณะกับชีวิตคนมหาสารคาม

เพื่อหารือถึงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในจังหวัดมหาสารคาม มีผูเขารวมเสวนาทัง้สิน้กวา 40 คน

นายวชิรวัตติ ์อาริยะสิริโชติ ประธานศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสรางสรรค กลาววา  นโยบายสาธารณะเป็น

ของคูกันกับปัญหาสาธารณะซึ่งมีพัฒนาการมาพรอมกับสังคมตามลําดับ ในยุคแรกนโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของ
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การจัดสรรคุณคาใหแกหนวยตางๆ ในสังคม อํานาจตัดสินใจทัง้หมดขึ้นอยูกับรัฐ ตอมาเริ่มมีการถกเถียงกันในเรื่อง

การผูกขาดอํานาจกําหนดนโยบายของคนบางกลุมซึ่งสงผลดีผลเสียตอประชาชนสวนใหญ จนกระทัง่นํามาสูยุค

นโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือซึ่งเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนแสดงความคิดเห็นเชนในปัจจุบันน้ี           

นายวชิรวัตติ ์อาริยะสิริโชติ ประธานศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสรางสรรค กลาวเปิดงานเสวนา

ประธานศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสรางสรรคกลาวอีกวา  ปัจจัยสําคัญที่ทําใหประเด็นนโยบายสาธารณะ

เปลี่ยนผานมาสูยุคปัจจุบัน คือบาดแผลเชิงนโยบายจากผูใชอํานาจรัฐในอดีต  เชนปัญหาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ   ตนมองวาปัญหาเหลาน้ีเหมือนกับการตัดเสื้อตัวเดียวแลวใหคนทุกคนใส กลาวคือนโยบาย

ทัง้หมดถูกคิดจากสวนกลางและมอบใหสวนราชการระดับพื้นที่นําไปใชปฏิบัติโดยขาดการเชื่อมโยงกับคนในพื้นที่  

ดังนัน้แนวคิดหลักของการจัดเสวนาในครัง้น้ีจึงมุงเนนใหเกิดการตื่นตัวของภาคประชาชนเพื่อสะทอนนโยบาย

สาธารณะจากฐานรากกลับไปสูสวนบน

“นโยบายสาธารณะ ไมใชเรื่องของคนอื่น แตเป็นเรื่องของคนที่ประสบปัญหา คนที่ประสบดวยตนเองเทานัน้จึงจะ

เขาใจรากเหงาของปัญหา  ผมหวังวาเราจะรวมมือกันปลุกเสียงสะทอน สรางกระบวนการและวิธีปฏิบัติรวมกันเพื่อ

นําไปสูประชาสังคมที่แทจริง” นายวชิรวัตติก์ลาว

นายวิพัฒน วิจารณจักร ประธานสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามกลาววา ปัญหาที่ผานมาของนโยบายสาธารณะ

ของจังหวัดมหาสารคามมักเกิดจากความรวมมือกันที่ไมตลอดรอดฝ่ังระหวางหนวยงานรัฐกับคนในพื้นที่



นายวิพัฒนยกตัวอยางกรณีสวัสดิการทางสังคม ซึ่งขาราชการและประชาชนในพื้นที่มีปัญหาในแงของความเหลื่อม

ลํ้า เมื่อสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามไดชักชวนประชาชนใหรวมกันจัดตัง้กองทุนสวัสดิการประชาชนก็ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณสวนหน่ึงจากองคการปกครองสวนทองถิ่น แตตอมาสํานักงานตรวจเงินแผนดินกลับมีคําสัง่

ใหเรียกเงินดังกลาวคืนโดยใหเหตุผลวาเป็นการใชเงินผิดประเภท กรณีน้ีสงผลใหประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธา

และไมตองการมีสวนรวมกับรัฐในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

สภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม เป็นการรวมตัวขององคกรภาคประชาสังคมในจังหวัดมหาสารคาม ที่กอตัง้ขึ้น

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ปี 2555 ประกอบดวยเครือขายภาคประชาชน ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ 15

เครือขาย เพื่อตองการเห็นชาวมหาสารคามมีจิตสํานึกรักทองถิ่น รูรักสามัคคี สามารถพึ่งพาตนเอง อาศัยซึ่งกันและ

กัน และมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อนําชาวมหาสารคามไปสูสังคมสุขภาวะ

สวนทุนทรัพยหลักมาจากการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดานกองทุน

ฌาปนกิจจัดตัง้เป็นบัญชีระดมจากสมาชิกสภาฮักแพงฯ      

นายวิพัฒนกลาวอีกวา แมจะไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ แตกองทุนสวัสดิการประชาชนซึ่งดําเนิน

การโดยสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามก็ยังคงมีอยูจนถึงปัจจุบัน โดยขณะน้ีมีการขยายผลไปไดมากถึง 123

ตําบล มีสมาชิกกวา 140,000 คน และมีทุนกวา 300 ลานบาท    

“ผมวานโยบายของรัฐไมมีความแนนอนแสดงออกถึงความไมจริงจังตางจากใจชาวบานที่ตองการทําจริง พวกเรา

บริสุทธิ ์ใจ แตรัฐยังอางแตระบบระเบียบปลีกยอย” นายวิพัฒนกลาวทิง้ทาย



นายวิพัฒน วิจารณจักร ประธานสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม (เสื้อฟ า) และนางสุมาลี รัตนะทิพย ผูอํานวย

การโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขามเรียง (กอดอก) รวมงานเสวนา

นายบวร วิเศษดี สมาชิกสภาฮักแพงเบิ่งแญง อ.บรบือกลาววา ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามประสบปัญหาการ

ขาดกระบวนการเรียนรโูดยรวม ประชาชนขาดการรับรูขอมูลทัว่ไปทําใหไมสามารถเรียนรูนโยบายสาธารณะได

สังเกตไดจากการจัดอบรม เสวนา หรือเวทีใหความรูตางๆ จะมีคนเขารวมน อยมาก คนสวนใหญที่มารวมก็เป็นคน

หน าเดิมที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา ดังนัน้การหวังพึ่งกระบวนการการมีสวนรวมเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ

จําเป็นตองเติมเต็มในเรื่องขององคความรูและสรางตนแบบนํารอง เริ่มตนไปจากจุดเล็กๆ ในชุมชน สงเสริมให

ประชาชนลุกขึ้นมาคิดเองแทนที่จะรอคอยแตนโยบายรัฐ ในสภาพเชนน้ีหากไมมีการพัฒนาคนการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะจากฐานรากของคนมหาสารคามก็คงไมอาจเกิดขึ้นไดจริง

นางสุมาลี รัตนะทิพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามกลาววา

 จากประสบการณของตนซึ่งทํางานสาธารณสุขในพื้นที่ และไดมีบทบาทผลักดันนโยบายสาธารณะระดับชุมชนมองวา

การดําเนินการใดๆ จําเป็นอยางยิ่งที่ตองทําใหถูกตองตามระเบียบ และขอกฎหมาย ปัญหาของพื้นที่มหาสารคามคือ

ประชาชนยังออนแอเริ่มตัง้แตระดับผูนําชุมชนซึ่งไมมีความรูและทํางานกันอยางขอไปที  

“บางทีมีเงินมา ผูใหญบานก็คิดไมออก บางคนก็บริหารจัดการงบฯไมเป็น ทํางานแบบเฉพาะใหหมดภาระตัวเอง

ดิฉันเคยเป็นพี่เลีย้งโครงการระดับพื้นที่มาหลายยุค เวลาเชิญมาประชาคมบอกไดเลยวาไมมีคน โครงการพัฒนา

ชุมชนสวนใหญจึงเกิดจากการลอกการบานกัน เจาะจงเอาเฉพาะที่หาซื้องาย ราคาไมสูง เพื่อใหแลวเสร็จไดตามเวลา

ที่รัฐกําหนดเป็นงานๆ ไป” นางสุมาลีกลาว                

นางสุมาลีกลาวดวยวา ประชาชนมองเฉพาะผลประโยชนสวนตัว ยกตัวอยางนโยบายการจายเบีย้ยังชีพผูสูงอายุซึ่ง

ไมมีการแบงแยกระหวางผูมีฐานะรํ่ารวยกับผูมีฐานะยากจน ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ เวชชาชีวะ ตนเคยทําหนังสือ

ขอใหแกไขเรื่องน้ีและในพื้นที่ก็มีการหารือกันในสภาผูสูงอายุ (ระดับตําบล-ผูเขียน) เพื่อขอใหจายเงินกอนน้ีเฉพาะผู

สูงอายุที่มีฐานะยากจน แตปรากฏมีผูสูงอายุที่ไมไดมีฐานะยากจนออกมาพิทักษสิทธิของตัวเองจนตองลมเลิกขอเสน

อ

ทัง้น้ี การเสวนาครัง้น้ีเป็นการสะทอนปัญหาจึงไมมีบทสรุป แตการเสวนาครัง้ที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมน้ีจะ

เป็นเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแกไขปัญหา
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